
เอกสารแนบ ๖-๒๕๕๗-๐๐๒ 

สรุปผลการประชุมกลุมยอยตามยุทธศาสตรท่ี ๒ ภายใตแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ  อาคารหอประชุม ช้ัน ๑  สํานักงาน กสทช. 

 

ผูเขารวมการหารือ 

๑. ผูแทนสํานักงาน กสทช.  
๒. ผูแทนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
๓. ผูแทนบริษัท ทรูมูฟ จํากัด 
๔. ผูแทนบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
๕. ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๖. ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๗. ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
๘. ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
๙. ผูแทนบริษัท วิทยุการบิน จํากัด 
๑๐. ผูแทนบริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน) 
๑๑. ผูแทนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
๑๒. ผูแทนสํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
๑๓. ผูแทนกองทัพเรือ 
๑๔. ผูแทนกองทัพอากาศ 
๑๕. ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๑๖. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ 
๑๗. ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร 
๑๘. ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา 
๑๙. ผูแทนกรมประมง 
๒๐. ผูแทนกรมเจาทา 
๒๑. ผูแทนสํานักพระราชวัง 
๒๒. ผูแทนสถานีวิทยุ กทม. 
๒๓. ผูแทนกองประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒๔. ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร 
๒๕. ผูแทนสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒๖. ผูแทนสถานวีิทยุกระจายเสียง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz 
๒๗. ผูแทนมหาวิทยาเชียงใหม 
๒๘. ผูแทนองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
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ผูแทนสํานักงาน กสทช. ไดนําเสนอรางตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ของแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 
๒๕๕๕) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ภายใตแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) สรุปได ดังนี้ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

งานประจํา

(แผนงาน/

กิจกรรม) 

งานโครงการ 

(โครงการ) 

หนวยงานท่ี

รองรับ 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การคืนคลื่นความถี่เพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี ่

เปาหมาย: มีการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีแนนอนในการคนืคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี 

ตัวชี้วัด : 

มีหลักเกณฑการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ภายในป ๒๕๕๙  

 
 
ผลการหารือ 

หนวยงาน ความเห็นตอตัวช้ีวัด ขอเสนอ/ขอมูลเพ่ิมเติม 
บริษัท ทรูมูฟ จํากัด เสนอรายการผลการดําเนินการตามมาตรา 

๘๒  ๘๓  และ ๘๔ แหง พ.ร.บ. องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน
ตัวชี้วัด 

 

กรมการสื่อสารทหาร เห็นชอบกับตัวชี้วัดโดยรวม -หลักเกณฑควรครอบคลุมในกรณีท่ี
เก่ียวของท้ังหมด 
-ควรนําแผนปฏิบัติการการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียง
และโทรทัศนมาพิจารณาประกอบดวย 
-ในแตละยานความถ่ีควรมีหลักเกณฑ
เฉพาะ 

สถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เอกสารแนบ 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) 

 -ท่ีมาของกรอบระยะเวลา ๒๕๕๙  
-ในระหวางท่ียังไมมีหลักเกณฑฯ การใช
งานคลื่นความถ่ีท่ีหมดอายุสัมปทาน 
กอนป ๒๕๕๙ ตองดําเนินการอยางไร  
-ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑการคืนคลื่น
ความถ่ีไวในแผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ใชหรือไม 
-ควรมีการประชุมอีกครั้งเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม 
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หนวยงาน ความเห็นตอตัวช้ีวัด ขอเสนอ/ขอมูลเพ่ิมเติม 
กรมสื่อสารทหารเรือ ควรเพ่ิมกลไกในการขับเคลื่อนหลักเกณฑ

การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมใน
การปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีเปนตัวชี้วัด
ดวย 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ขอใหเสนอรายละเอียดหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของประกอบการพิจารณา 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

 -ควรเพ่ิมระยะเวลาในหลักเกณฑฯ 
-สอบถามหลักเกณฑฯ จะออกภายในป 
๒๕๕๙ หรือไม 
-ควรเพ่ิมความชัดเจนในนิยามการ
ปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ความจําเปน
ประกอบการใชงานคลื่นความถ่ี 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ควรกําหนดนิยาม การปรับปรุงการใช
คลื่นความถ่ีใหชัดเจน 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหาร
อากาศ 

เห็นดวยกับการมีหลักเกณฑภายในป 
๒๕๕๙ 

-ควรปรับระยะเวลาท่ีคืนคลืนความถ่ีให
เหมาะสม 
-การปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ีตองใช
งบประมาณหรือคาใชจายจํานวนมาก 
จะชดเชยหรือไมอยางไร 
-ควรจัดตั้งคณะกรรมการรวมสําหรับ
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

สํานักงานสภาผูแทนราษฎร  -ควรมีความชัดเจนในการคืนคลื่นสําหรับ
วิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร) เนื่องจากมี
คาใชจายในการดําเนินการ 
-ควรมีมาตรการในการปรับปรุงการใช
งานคลื่นความถ่ี 
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คุณ สุวรรณา สมบัติรักษาสุข          ผูจัดการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                     ในฐานะเปนตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย ๑๒ แหงท่ัวประเทศ   

ขอเรียนท่ีประชุมดังนี้ 

๑.  การจัดประชุมสัมมนาของสํานักงาน กสทช. ในวันนี้ เม่ือไดพิจารณาเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุม และ

พยายามติดตามการใหความเห็นของผูเขารวมประชุมมาตั้งแตตนแลว ยังไมเขาใจวา วัตถุประสงคในการเชิญ 

เพ่ือใหผูเขารวมประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นใด โดยอธิการบดีไดมีคําสั่งมอบหมายให 

“ เขารวมการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค ในขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ยุทธศาสตร” 

๒. แตวิธีการนําเสนอขอมูลของสํานักงาน กสทช. คือ นําเสนอยุทธศาสตรท่ี ๒ โดยไมมีเอกสารใหผูเขารวม

ประชุมไดพิจารณากอน เพ่ือใหความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช.  หรือของใคร หรือให

ผูเขารวมประชุมมาชี้แจงการคืนคลื่นตอคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบท

การบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

      ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ตองทําใหผูเขารวมประชุมเกิดความเขาใจตรงกันกอน มิเชนนั้นแลว ผูเขารวม

ประชุมไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดถูกตอง 

๓.  รับทราบวา แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ไดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแลว และมี

ผลบังคับใชกับผูท่ีเก่ียวของ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. พิจารณาเห็นวา มีประเด็นใดในแผนแมบทการบริหารคลื่น

ความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ท่ีเปนปญหา 

๔.  ขอให สํานักงาน กสทช. ตอบคําถามผูเขารวมประชุมใหไดวา  

       ๔.๑  เหตุผลท่ีเชิญประชุมเรามาประชุมวันนี้ เพ่ือตองการใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นตอ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรใชหรือไม หรือ 

      ๔.๒  ใหผูเขารวมประชุมใหความเห็นวา พรอมคืนคลื่นความถ่ีใหกับสํานักงาน กสทช. ในป ๒๕๕๙ 

ใชหรือไม 

      ๔.๓  เม่ือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 

๒๕๕๕) เปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑการคืนคลื่นความถ่ีแลว มีขอมูลความคืบหนาในการดําเนินการประการใด 

มานําเสนอใหกับผูเขารวมประชุมหรือไม 

     ๔.๔  ในฐานะท่ีเปนผูประกอบการในกิจการกระจายเสียง ไดแสดงความคิดเห็นใหสํานักงาน กสทช.แลว

เปนระยะเวลา ๑ ป แตสํานักงาน กสทช. ยังไมแสดงใหผูประกอบการในกิจการกระจายเสียงเห็นวา  

มีความคืบหนาประการใด ภายหลังจากท่ีรวมรวบความคิดเห็นแลว 

   ๔.๕  การประชุมในวันนี้คณะอนุกรรมการท่ีพิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถ่ี ไดรับทราบขอมูลความ

จําเปนการใชคลื่นความถ่ี ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้ังหมดจํานวน ๕๒๕ สถานีแลว แตผูประกอบการในกิจการ

กระจายเสียง ยังไมเห็นบทสรุปวา ความคืบหนาในการดําเนินการเปนอยางไร 

    ๔.๖ สํานักงาน กสทช. มีหลักเกณฑในการพิจารณาความจําเปนในการใชคลื่นความถ่ีอยางไร แตเม่ือ

พิจารณาจากหนังสือเชิญประชุมแลวพบวา คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้เปนคณะอนุกรรมการฯ ท่ีตางชุดกันแสดง

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 
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ใหเห็นวา การทําความเขาใจระหวางสํานักงาน กสทช. กับผูประกอบการในกิจการกระจายเสียง ยังไมมี

ประสิทธิผลเพียงพอ 

   ๔.๗  สํานักงาน กสทช. ไดทําหนังสือเชิญผูประกอบการในกิจการกระจายเสียงมาใหขอมูลซํ้า หลายครั้ง 

แตในวันนี้ผูประกอบการในกิจการกระจายเสียง ไมทราบวา สํานักงาน กสทช. ทํางานมีความคืบหนาอยางไร 

แลวทานยังมีหนังสือเชิญผูประกอบการในกิจการกระจายเสียง มาแสดงความคิดเห็นวา พรอมท่ีจะคืนคลื่น

ความถ่ีภายในป ๒๕๕๙ ไดหรือไม หรือมีตัวชี้วัดอ่ืนท่ีเปนตัวปรับปรุงแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 

๒๕๕๕) ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณา ประสิทธิภาพในการรับเรื่อง การแจงความประสงคและความ

จําเปนในการใชคลื่นความถ่ี สํานักงาน กสทช. กําหนดตัวชี้วัดคืออะไร 

            เพราะสํานักงาน กสทช. รวบรวมขอมูลท้ังหมดจากผูประกอบการในกิจการกระจายเสียงแลว แตไม

แจงใหผูประกอบการในกิจการกระจายเสียงทราบ ภายในกําหนดระยะเวลาเทาใด 

    ๔.๘  ในฐานะของเปนตัวแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย ๑๒ แหงท่ัวประเทศ  ไดใหความเห็นกับ

สํานักงาน กสทช. แลว แตสํานักงาน กสทช. ยังทวงถามในประเด็นสัญญาสัมปทาน ดังนั้นจึงขอทราบความ

ชัดเจนจากสํานักงาน กสทช. วา จะทวงถามคําถามเดิมตอไปอีกนานเพียงใด และจะเริ่มใหผูประกอบกิจการ

กระจายเสียงท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถดําเนินการไดเม่ือใด  

    ๔.๙    สํานักงาน กสทช. ไดออกหลักเกณฑในการคืนคลื่นความถ่ีแลวหรือยัง  

    ๔.๑๐  สํานักงาน กสทช.  มีหลักเกณฑในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถ่ีจากผูประกอบการในกิจการ

กระจายเสียงอยางไร จากจํานวน ๕๒๕ สถานี เพ่ือประโยชนชุมชน เพ่ือประโยชนสาธารณะ และเพ่ือ

ประโยชนธุร กิจ ตาม พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 


